

Số: 111 /TB-UBND

Xuân TrúC, ngày 22 tháng 07 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/07/1947-27/07/2024)

Thực hiện Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 21/06/2024 của UBND huyện Ân Thi; Nghị quyết họp UBND xã về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/07/1947-27/07/2024);

Để góp phần xoa dịu nỗi đau mất mát của gia đình các chiến sĩ, đồng bào, đầu năm 1946 Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đã vận động thành lập một tổ chức, lấy tên gọi là Hội giúp binh sĩ tử nạn và Chủ tịch Hồ Chí Minh được mời làm Hội trưởng. Tháng 6/1947, đại biểu của Tổng bộ Việt Minh, Hội Phụ nữ cứu quốc, Cục Chính trị quân đội quốc gia Việt Nam, Nha thông tin tuyên truyền và một số địa phương đã họp tại Đại Từ - Thái Nguyên, bàn về việc thực hiện chỉ thị của Hồ Chủ Tịch chọn ngày kỷ niệm thương binh Liệt sĩ và bảo vệ công tác thương binh liệt sĩ. Sau khi xem xét, Hội nghị đã nhất trí lấy ngày 27/7/1947 làm "Ngày Thương binh toàn quốc", đến tháng 7 năm 1955, Đảng và Nhà nước quyết định đổi "Ngày Thương binh toàn quốc" thành "Ngày thương binh - Liệt sĩ" để ghi nhận những hy sinh, lớn lao của đồng bào, chiến sĩ cả nước cho chiến thắng vẻ vang của toàn dân tộc.

Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 là ngày lễ kỷ niệm quan trọng, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đây là dịp toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta kính cẩn tưởng nhớ, tri ân các bậc cách mạng tiền bối, anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh; biết ơn các thương binh đã cống hiến một phần xương máu của mình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ Quốc, nhân dân xã Xuân TrúC đã tiễn đưa hàng nghìn người con ưu tú lên đường nhập ngũ, trong đó có hàng trăm người đã mãi mãi không trở về vì nền độc lập, tự do và toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc. Tổng kết các cuộc kháng chiến, toàn xã có 204 người con là anh hùng liệt sĩ; 31 Bà Mẹ được Nhà nước phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng; 77 thương binh; 52 bệnh binh; 13 người bị nhiễm chất độc hóa học; 230 người hoạt động kháng chiến được tặng thưởng huân huy chương các loại; 11 người hoạt

động kháng chiến bị địch bắt tù đầy và hàng trăm người suốt đời mang trên mình thương tật hoặc bị di họa chiến tranh đến nay vẫn chưa hồi phục được.

Với sự quan tâm của cấp uỷ Đảng, chính quyền và toàn xã hội, công tác tổ chức thực hiện chính sách ưu đãi, chăm sóc người có công với Cách mạng của xã Xuân Trúc đã đạt được nhiều thành tích, góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người có công, gia đình chính sách. Điển hình như các phong trào: Xây dựng nhà tình nghĩa; tổ chức đưa người có công, thân nhân liệt sĩ đi điều dưỡng tập trung theo chế độ, thực hiện tốt các chính sách xã hội, ưu tiên đối với con liệt sĩ, thương bệnh binh...

Thực hiện phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, Đảng uỷ - HĐND - UBND - UBMTTQ xã đã tổ chức phát động xây dựng quỹ Đền ơn đáp nghĩa để thăm hỏi, động viên NCC, thân nhân NCC nhân dịp kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ. Đây là những việc làm có ý nghĩa thiết thực, nhằm động viên, khích lệ kịp thời các đối tượng chính sách, tạo điều kiện để họ tiếp tục cống hiến sức lực của mình cho xã hội và góp phần xây dựng quê hương Xuân Trúc ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Để ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ, UBND xã tổ chức chương trình Lễ “Thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ” vào 19h00 ngày 26/07/2024 (Thứ sáu) và tổ chức Viếng Nghĩa trang liệt sĩ vào 7h ngày 27/07/2023 (Thứ bảy) tại Nghĩa trang liệt sĩ xã. UBND xã trân trọng kính mời các đồng chí trong BCH Đảng uỷ-Thường trực HĐND-UBND-UBMTTQ xã, Cán bộ công chức xã, Trưởng các ngành đoàn thể, Bí thư chi bộ, trưởng, phó thôn các thôn, Quỹ tín dụng nhân dân, Trạm y tế, Hiệu trưởng 03 cấp trường, NCC, thân nhân NCC và toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân trong xã tới tham dự buổi Lễ.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Đài truyền thanh xã;
- Công thông tin điện tử xã;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Bùi Đắc Tiến